

รายงานความก้าวหน้าโครงการกิจกรรมตามแผนป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลห้วยทราย(2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน(1ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าโครงการกิจกรรม
1	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	5,000.-	มีการจัดทำแผ่นพับและการให้ความรู้เรื่องกฎหมายสอดแทรกในกิจกรรมการประชุมประจำเดือนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและการเข้าร่วมประชุมของสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นในการประชุมต่างๆ
2	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการประกาศมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติงานและแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติและการจัดทำคอลัมน์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานในเวปไซด์และการประชุมอบรมต่างๆ
3	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะพิจารณาดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2566
4	เชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรเป็นประจำเดือน โดยการมอบประกาศนียบัตร
5	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและมีแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นปัจจุบันและแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบในการให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า โครงการกิจกรรม
6	มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ของเทศบาล	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการจัดทำขั้นตอนกระบวนการขอ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อ ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ ของประชาชน
7	มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสของเทศบาลตำบลห้วยทราย (ปี 2566-2570)
8	มาตรการ No Gift Policy	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการประกาศมาตรการ No Gift Policy และมีการแจ้งพนักงานทุกคนได้ รับทราบมาตรการดังกล่าวเพื่อถือ ปฏิบัติ
9	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ไม่ใช้งบประมาณ	
10	กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการให้จองคิวในการรับบริการใน เว็บไซต์ของเทศบาล และ มีบัตรคิว สำหรับการมารับบริการที่เทศบาลใน งานจัดเก็บ
11	กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการของเทศบาล	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติ ราชการของเทศบาลระหว่างหัวหน้า งานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
12	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาล	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานแต่ละ งานอย่างชัดเจนและแจ้งแก่ผู้ได้รับ มอบหมายให้รับทราบ
13	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ บริหารงานของเทศบาล	30,000	มีการลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชนและ แผนพัฒนาตำบลโดยให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการเสนอความเห็นในการ พัฒนาหมู่บ้าน
14	มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแก้ไข ปัญหาเรื่องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ - ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า โครงการกิจกรรม
			<ul style="list-style-type: none"> - ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา - แจ้งผู้ร้องรับทราบ - ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนด
15	กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ	ยังไม่มี การสรุปผลการดำเนินการต้องมีการดำเนินการในรอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ ต่อไป
16	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	30,000.-	สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมสัมมนาต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ
17	มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจพบการทุจริตของเทศบาล	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่พบการทุจริตในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
18	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	ไม่ใช้งบประมาณ	มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เฟสบุ๊ก เว็บไซต์ อีเมล และเบอร์โทรของเทศบาลและมีการติดตามรวบรวมข้อมูลเป็นประจำโดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของเทศบาล